



สร.สาร

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เดือนพฤษภาคม 2561

ภารกิจความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทย-ญี่ปุ่น



รอมว.คร.เยือนญี่ปุ่น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระบับทฤกษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.เนงศิสิณี มิสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบ นาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รอมว.ศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวขอบคุณ รอมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ที่ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยขอเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสาขาในประเทศไทย รวมทั้งได้รับคำเชิญจากประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะให้ไปเยือนฟุกุโอกะ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่มีมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ ได้กล่าวชมเชยประเทศญี่ปุ่นที่มีผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA เป็นอันดับที่ 2 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยยังต้องการความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาด้านการศึกษา ในขณะนี้ได้มีกฎหมายพิเศษเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยังมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในลักษณะเดียวกับสถาบันการศึกษาในประเทศ ซึ่งหากเป็นสถาบันในระดับวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสามารถอนุญาตได้ทันที

ทั้งนี้ รอมว.ศึกษาธิการของไทย ได้ขอให้ทางฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาการเปิด KOSEN (National Institute of Technology) ในไทย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา ได้มาเปิดสาขาในไทยแล้ว และมีมหาวิทยาลัยจากไต้หวันและจีนที่แสดงความสนใจที่จะมาเปิดสาขาในไทยด้วย

รอมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ได้แสดงความสนใจในเรื่องนี้ และกล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากตั้งอยู่ในเขต EEC ของไทย สำหรับ KOSEN ก็มีสำนักงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยแล้ว บริษัทของญี่ปุ่นต่างก็มีประสบการณ์กับ KOSEN เป็นอย่างดี และยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน โดยส่วนตัวแล้วมีความผูกพันกับประเทศไทย เนื่องจากในอดีตเคยเป็นนักธุรกิจที่ติดต่อกับไทยมาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง



รศ.ดร.นำทีมหารือนักเรียนเพื่อส่งเสริมครู-นร.อาชีวศึกษาอบรมเทคนิคระดับสูงที่ “Tokyo KOSEN College” หวังสร้างวิศวกรเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับผู้บริหาร KOSEN โตเกียว (National Institute of Technology, Tokyo College) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีนาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ให้การต้อนรับ

รศ.ดร.นำทีม กล่าวว่า KOSEN เป็นสถาบันแห่งชาติที่มีศักยภาพสูงในการผลิตวิศวกร โดยได้ตระหนักว่าวิศวกรเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม วิศวกรในความหมายของ KOSEN คือ Social Doctors และ Creators สถาบันแห่งนี้เน้นการสอนในสาขาที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เช่น Mechanical & Material Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Biological & Chemical Engineering, Civil Engineering และ Architectural Engineering

ปัจจุบัน KOSEN มี 51 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดย KOSEN เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 5 ปี เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีก 2 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัยจำนวน 11 คน ศึกษาอยู่ที่ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น และมีความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรีด้วย

รศ.ดร.นำทีม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวงเงิน 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินงบประมาณของไทย 800 ล้านบาท และวงเงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินสมทบมาจากแหล่งเงินทุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาของไทยในรูปแบบของ KOSEN



นาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ของญี่ปุ่น กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและยินดีให้ความร่วมมือในการสร้างครุเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนไทย โดยเงินกู้ที่ญี่ปุ่นให้ไทยเป็นเงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ KOSEN เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือประเทศไทย บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า 8 พันแห่งไปลงทุนในไทย และ KOSEN ก็ช่วยสร้างบุคลากรเพื่อป้อนให้บริษัทเหล่านี้ ดังนั้น การเรียนการสอนของ KOSEN จึงเน้น การผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อไปลงทุนในไทยด้วย

KOSEN ส่งนักเรียนไปฝึกงาน ในบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นเครือข่าย โดยเน้นเทคนิค ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ KOSEN จึง เปรียบเสมือน **“สถาบันที่สร้างวิศวกร”** มี บริษัทจำนวนมากรองรับนักเรียนที่จบจาก KOSEN เพื่อเข้าทำงาน จากสถิติที่ผ่านมา อัตราส่วนนักเรียนที่จบ 1 คน มีบริษัทจำนวน กว่า 32 แห่งแย่งกันเสนองานให้ทำ

รศ.ศึกษาริการ ได้แสดงความ สนใจให้ครูและนักเรียนของไทยไปอบรมที่ KOSEN หากนักเรียนสนใจที่จะศึกษาต่อที่ KOSEN ก็สามารถสมัครได้ เนื่องจาก KOSEN เปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียน ต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย อีกทั้งได้เน้น เจตจำนงของการมาเยือน KOSEN ในครั้งนี้ ว่า **“เพื่อให้ KOSEN พิจารณาการไปเปิด สาขาในประเทศไทย ซึ่งฝ่ายไทยมีความพร้อม เนื่องจากมีกฎหมายพิเศษที่สนับสนุนให้ สามารถดำเนินการได้ทันที”**



การแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนจังหวัดฟุกุโอกะ ตามคำเชิญของประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ในโอกาสนี้ได้หารือข้อราชการกับนาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และนาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ที่เชิญคณะผู้แทนไทยมาเยือนในครั้งนี้ รวมทั้งได้ประสานงานเพื่อให้ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ฟุกุโอกะ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดูงานที่ KOSEN โตเกียว ทำให้ได้รับทราบถึงข้อมูล วัสดุทัศนีย์ และภารกิจที่แท้จริงของ KOSEN และประสงค์จะให้ KOSEN ไปเปิดสาขาในประเทศไทยด้วย สำหรับความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับฟุกุโอกะ ก็ขอให้ขยายเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ทำอยู่กับกรุงเทพมหานคร โดยให้เพิ่มจำนวนโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

นาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ กล่าวว่า ในจังหวัดฟุกุโอกะ มี KOSEN 3 แห่ง และจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมในโอกาสที่เหมาะสม สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมีทยอยปลาย ขณะนี้นักเรียนไทยมาที่ฟุกุโอกะแล้วประมาณ 4 พันคน ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฟุกุโอกะในโอกาสต่อไป

นาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ ฟุกุโอกะ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างแท้จริง ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นได้ครบรอบ 130 ปี เมื่อปี 2560 หวังว่าจะมีการสานสัมพันธ์กันต่อไปในทุกด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเยาวชน บุคลากร และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และขอเชิญชวนให้นักเรียนไทยเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น



รมว.ศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างสองประเทศ โดยจะเพิ่มจำนวนนักเรียนไทยให้มากขึ้น ขณะนี้มีคนไทยเดินทางไปฟุกุโอกะปีละประมาณ 5 หมื่นคน หากมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกันมากขึ้น ก็จะสามารถเพิ่มจำนวนคนมาฟุกุโอกะเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากเมืองอื่น ๆ ที่คนไทยนิยมไปเที่ยว เช่น โตเกียว ฮอกไกโด โอซากา ฯลฯ และขอยืนยันว่ารัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา



การเตรียมจัดตั้ง National Institute of Technology ในประเทศไทย

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิ้มปิฉ่างค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าพบกับนาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ของญี่ปุ่น และนาย Kouichi Shibo ผู้อำนวยการ Tokyo KOSEN College เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง National Institute of Technology ในประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนและ Lab ของ Tokyo KOSEN College โดยมีนายเชิดชาย ไข่ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมในครั้งนี้





รพว.ศร.นำผู้บริหารระดับสูงหารือกับผู้บริหาร Sendai KOSEN

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ชูกิจ สิมปีจ่านงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดินทางโดยรถไฟ Shinkansen ไปยัง National Institute of Technology, Sendai College เมืองเซินได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือกับผู้บริหาร Sendai KOSEN

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : นงศิลินี โมสิกะ และ ศร.360°



กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ: ศิริรัตน์ ทิวะศิริ
 ผู้จัดทำ: อภิรดา รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลันดี, อรพรรณ ฤกษ์มัน, นวรัตน์ รามสุด
 เจ้าของ: สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 โทร. 0 2628 6147 www.moe-news.net, Facebook: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี